



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน้ำป่าด จังหวัดอุดรธานี โทร. ๐ ๕๕๔๘ ๑๕๗๔ ต่อ ๓๓๗

ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๓.๑/ว. ๖๓๓๓ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
ของโรงพยาบาลน้ำป่าด

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกท่าน

เรื่องเดิม

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้หน่วยงานในสังกัด ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ ให้ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง เพื่อเป็นการส่งเสริมมาตรการป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และการขอยืมทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ ตลอดจนเป็นไปตามข้อกำหนดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ ๐๐๑๗.๐๑/ว ๑๕๓๙ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

ข้อพิจารณา

กลุ่มงานบริหารทั่วไป พิจารณาแล้ว เพื่อให้การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลน้ำป่าด เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนด เห็นควรแจ้งเวียนแนวทางดังกล่าวให้ทุกกลุ่มงาน

ข้อเสนอ

เห็นควรเจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามแนวทางเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของโรงพยาบาลน้ำป่าด อย่างเคร่งครัด

(นางสาวเรวดี รongคำภีร์)
นักวิชาการพัสดุ

(นายอิชย์อริบ บุญศักดิ์เลิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำป่าด



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลน้ำป่าด กลุ่มบริหารทั่วไป โทรศัพท์ ๐๕๕-๔๘๑๕๗๔ ต่อ ๓๓๗

ที่ อต ๐๐๓๒.๓๐๓.๑/ว.๖๓๕

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งเวียนการใช้แบบฟอร์มเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของโรงพยาบาลน้ำป่าด

เรียน หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกท่าน

ด้วย กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลน้ำป่าด ได้จัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของโรงพยาบาลน้ำป่าด เพื่อให้การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ของโรงพยาบาลน้ำป่าด เป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนดนั้น

ในการนี้จึง ขอส่งแบบฟอร์มเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ให้ทุกกลุ่มงานถือปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของโรงพยาบาลน้ำป่าด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอิษย์อริป บุญศักดิ์เลิศ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน้ำป่าด